



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๖๑๙๑

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๔๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คิวอาร์โค้ด (QR Code) เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๖/ว ๔๗๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอความอนุเคราะห์มายังกรมการปกครองและบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็น เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาซึ่งครอบคลุมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดและอำเภอ อาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอาจถูกตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือเป็นหน่วยรับตรวจ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น จังหวัดมุกดาหาร จึงขอให้อำเภอร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ ทั้งในเรื่องของหน้าที่และสิทธิต่าง ๆ ในระหว่างการตรวจสอบ วินัยการเงินการคลัง โทษทางปกครอง โทษทางวินัย รวมไปถึงบทกำหนดโทษทางอาญา ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภายในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย พุดซ้อน)




ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยความสะดวก

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

คิวอาร์โค้ด (QR Code) เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) ระบบกลางทางกฎหมาย สำหรับการแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล สัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>https://me-qr.com/s4SgzVGC</p> 
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) ประกาศประธานกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อกฎหมายและ หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ กฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของ กฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและ กฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่าง กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>https://me-qr.com/BbcglbLt</p> 
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>https://me-qr.com/dLup4Stt</p> 
<p>คิวอาร์โค้ด (QR Code) สรุปสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>https://me-qr.com/HTgnwMUA</p> 